
  

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 (สมัยสามญัประจำปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม   
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา            
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
   

(1) กระทู้ถาม       (ไม่มี)   

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไมม่ี) 

(3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

(5) เรื่องที่ค้างการพิจารณา 
ก่อนเข้าระเบียบวาระที่  5.5 ซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 
2566 สมาชิกฯ เสนอขอเลื่อนวาระมาพิจารณาต่อจากวาระที่ 5.5 จำนวน 3 วาระ ได้แก่ 

1. วาระที่ 5.9 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแกไ้ขปัญหาการดแูลเด็ก เยาวชนและความม่ันคงของสถาบันครอบครัว โดย นาย
วิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ  

2. วาระที่ 5.10 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้พะยูงในเขตพ้ืนที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ โดย นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพือ่ไทย เปน็ผู้เสนอ 
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3. วาระที่ 5.11 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย  
โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

ที่ประชุมรับรอง 

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ  

พิจาณาร่วมกับญัตติทำนองเดียวกันอีก 4 ฉบับ ได้แก่  
1. วาระที่ 5.6 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง โดย นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  

2. วาระ 5.24 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดย นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ  

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ โดย นายเอกราช อุดมอำนวย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นญัตติที่ไม่ปรากฏใน
ระเบียบวาระ 

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง โดย นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นญัตติที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ  

อภิปรายต่อจากการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 
24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  
ในประเด็น ดังนี้ ปัญหาหนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่  
ผันผวน ทำให้หนี้ครัวเรือนมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี หนี้ครัวเรือนเหมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่  
ของเศรษฐกิจไทย และส่งผลกระทบตอ่คณุภาพของประชาชน และเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งป้องกันและควบคุมหนี้ครัวเรือน โดยใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎร
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หาแนวทางแก้ไข ด้วยการสร้างภูมิกันทางการเงินให้กับประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินให้กับประชาชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชาชน ส่งเสริม  
การเข้าถึงการบริการทางการเงินที่จำเป็นและลดหนี้เสียในอนาคต พัฒนาทักษะเพ่ือสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้เสริม มาตรการควบคุมการก่อหนี้ครัวเรือน สนับสนุนการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การกู้  
เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ซ้ำซ้อน ลดหนี้ครัวเรือนโดยให้สินเชื่อที่รัดกุมเหมาะสมตามเงื่อนไขดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 
ปรับโครงสร้างหนี้ มีผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมเช่นการรวมหนี้ การรีไฟแนนซ์กับประชาชน เพิ่มการ
กระจายและลดรายจ่าย ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ปรับรายได้ ลดค่าครองชีพ เพ่ือให้ประชาชน
ดำรงชีวิตได้อย่างไม่เป็นหนี้ ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนร้อยละ 80 เป็นหนี้ในระบบ และอีกร้อยละ 20 เป็นหนี้
นอกระบบ  

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนคือ ปลดภาระหนี้ เดิม  
เพ่ิมรายได้ด้วยการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ปรับราคาผลผลิตทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่าย ด้วยการพักชำระหนี้
ให้เกษตรกร  ลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพ เช่น ราคาน้ำมัน ราคาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพ
น้ำประปาให้มีคุณภาพ ค่ารถโดยสาร เพราะปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายได้ จนทำให้ เกิดหนี้ครัวเรือน ตลอดจนสถาบันทางการเงินต้อง  
ออกมาตรการสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยเหลือหนี้  
ภาคครัวเรือน เพ่ิมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และป้องกันหนี้ เสียไม่ให้ เพ่ิมขึ้ นจนส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และต้องหาแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้น้อย ประชาชนหมดหนี้หมดสิ้น และตั้งตัวได้ ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานจากหน่วยงานรัฐ ด้วยการออกนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเอื้อประโยชน์ และช่วยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะนโยบายดา้นภาษี เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชน  อันจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน ชำระหนี้ตามกำหนด ส่งเสริมการหาแหล่งเงินทุน  
เพื่อประกอบอาชีพ หารายได้เพิ่มเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน นอกจากนี้ สมาชิกฯ เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน
เครดิตประชาชน เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนกู้เงินได้ เพ่ือจะได้นำเงินไปใช้หนี้สิน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ให้กับประชาชน 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติดังกล่าว
ให้คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณา 90 วัน 

5.9 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดย นายวิทยา 
แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่ อ พรรครวมไทยสร้างชาติ  ร่วมกับ  
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นายธนกร วังบุญชัยชนะ นายจุติ ไกรฤกษ์ และนายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 

(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 11 (สมัย
สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566) 

จากการชุมนุมทางการเมืองโดยมีแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมที่เป็นเยาวชน         
ได้เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เกิดเหตุความรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่กองบังคับการ
อารักขาและควบคุมฝูงชนและประชาชนหลายครั้ง มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการบังคับคดีแก่ผู้ชุมนุมใน
กฎหมายหลายฉบับ ส่งผลทำให้เยาวขนมีประวัติถูกดำเนินคดี ส่งผลต่อหน้าที่การงาน ด้านการศึกษา 
และโอกาสในชีวิต กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันครอบครัว เพียงเพราะปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินหรือมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางใด ๆ ก็ตาม 
หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

ปัญหาเยาวชนไม่ใช่เป็นปัญหาของครอบครัวแต่เป็นปัญหาของประเทศเพราะ
ทุกวันนี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแข่งขันกันที่ทรัพยากรมนุษย์นวัตกรรมการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ ๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างต้องใช้ความสามารถ สมรรถนะศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน อนาคตจึงฝากไว้กับคนรุ่นใหม่กับเยาวชน แต่ที่กังวลใจคือ เมื่อต้นเดือนที่ผ่าน
ม ามี เย า วช น ก ราด ยิ ง ใน ห้ า งดั งก ล า งก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  ป ราก ฏ ว่ า อ ายุ  1 4  ปี เท่ านั้ น 
เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเกิดขึ้นไดอ้ย่างไร ปัญหาเหล่านี้คุกรุน่มานาน จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตระหนักวา่
ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขที่เหตุผลและต้นเหตุ ประเทศไทยมี 27 ล้านครัวเรือน มีเด็ก
และเยาวชนที่นำปืนพ่อไปยิงเพ่ือนที่โรงเรียน เนื่องจากแพ้ต่อสู้ภายหลังมีการนัดชกกันตัวต่อตัว  
จากโศกนาฏกรรมเด็กอายุ 14 ปี กราดยิงในห้าง จึงมีการตั้งคำถามว่าเกิดจากการเลียนแบบใน
ต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์เหล่านี้ได้ โดยการเอาใจใส่และทุ่มเท
ทรัพยากรทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก  

ทั้งนี้ เยาวชนที่มีปัญหาติดยาเสพติด 2,700,000 คน เด็กที่เริ่มต้นติดยาเสพติด
มีอายุ 11 ปี หลายชุมชนใช้เด็กอายุ 7 ปี ส่งยาเสพติด นอกจากนั้น ปัญหา ยาเสพติด แล้วยังมีปัญหา
เยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เยาวชนติดเกม มีการเสพสื่ออนาจารผ่านทางออนไลน์ การพนันออนไลน์ 
มีการซื้อขายปืนออนไลน์ มีเยาวชนดื่มสุราเพ่ิมขึ้นปีละ 2,500,000 คน พบว่าร้อยละ 98 มีอายุต่ำกว่า 
20 ปี จึงอยากให้มีคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปรับแก้กฎหมายการมีปืนในครอบครอง ปัจจุบันหลาย
ครอบครัวพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ไม่มีการอบรมสั่งสอนคุณธรรมศีลธรรม มีสังคมพ่อเลี้ยงเดี่ ยว 
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นภัยระเบิดเวลาจำนวนจำนวน 500,000 ราย และที่สำคัญคือเด็กที่ฝากเลี้ยง พ่อแม่
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ไม่ได้เลี้ยงเองโดยฝากญาติพ่ีน้องเลี้ยงจำนวน 4 ,300,000 ราย หากไม่มีการแก้ปัญหาเด็กในกลุ่ม
เปราะบางตามที่กล่าวมาอาจจะมีเหตุการณ์น่าสะเทือนขวัญอีก จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศถูกบั่นทอน จึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร 
จึงควรหาทางออกให้กับเรื่องนี้ หวังว่าข้อสรุปของสภาจะช่วยแก้ปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาและไม่ให้เกิด
หายนะกับประเทศขึ้นอีก 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง ศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและ 
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของ
สถาบันครอบครัว โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ ปัญหาเด็กและเยาวชน
เป็นวาระสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยต้องมีมาตรการและหลักการสอดรับกับหลักสิทธิ
มนุษยชนของเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศ และตามสัตยาบันที่ได้ลงนามไว้ในอนุสัญญาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก เด็กต้องมีชีวิตรอด มีการปกป้องคุ้มครอง ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมได้  
อย่างเสรี เพราะเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรของประเทศ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ต้องคำนึงถึงเด็ก และ
เยาวชนเพราะเด็กและเยาวชนคอือนาคตของชาต ิโดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ในอายุยังน้อย ปัญหายา
เสพติด เพราะสิ่งเหล่านี้บั่นทอนคุณภาพชีวติของเด็กและเยาวชน ปัญหาเด็กต้องได้รับการแก้ไข โดยเน้น
การดูแลเด็กทุกช่วงวัยให้มีสวัสดิการที่ดี เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่ดี และต้องแก้ไขปัญหาด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาสถาบันครอบครัว สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีสถานศึกษาที่มีครู  
ที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องร่วมมือกัน  
เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความเสมอภาค เด็กและเยาวชนต้องมี
สิทธิและเสรีภาพ มีอิสระและมีความปลอดภัย และควรเปิดพ้ืนที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและ
สะท้อนความคิดเห็น เพ่ือจะได้รับฟังปัญหาของเด็กและเยาวชน  การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนควร
มองอย่างหลากหลายมุม เพื่อเข้าใจเด็กและเยาวชน สร้างสังคมที่ดีส่งต่อให้เด็กและเยาวชน 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณา 90 วัน 

5.10 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง
ในเขตพ้ืนที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ โดย นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
กาฬสินธุ์ พรรคเพือ่ไทย เปน็ผู้เสนอ 
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โดยประธานที่ประชุมฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก   
1 ฉบับ มาพิจารณารวมกัน คือ  

ญัตติที่ 5.22 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้หวง
ห้ามในเขตพ้ืนที่ส่วนราชการ โดย นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

สมาชิกผู้เสนอญัตตแิถลงเหตผุลว่า เนื่องจากพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นไม้ห้ามตัดเอง ต้องได้รับอนุญาตกับทางการเสียก่อน 
แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเผยแพร่ตามข่าวสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายรายใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันอนุญาตประมูลไม้พะยูงและให้นายหน้าลักลอบตัด ขโมยไม้พะยูงของ 
ส่วนราชการ จำนวน 17 ต้น ในเขตพ้ืนที่โรงเรียนคำไฮวิทยา ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วนำไปขายทั้งหมดในราคา 153,000 บาท ต่ำกว่าราคามาตรฐานการประเมินของ
กรมป่าไม้ที่ประเมินไว้ต้นละประมาณ 200,000 บาท อีกทั้งการดำเนินการประมูลและรายได้จากการ
ขายไม้พะยูงดังกล่าวเป็นรายได้ของรฐัหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยการกระทำของเจ้าหนา้ที่รัฐเป็นลักษณะ
การใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รัฐเสียหายยากที่จะแก้ไขกลับคืนสู่สภาพเดิม เกี่ยวข้องกับ 
หลายหน่วยงาน และอาจเกิดขึ้นซ้ำในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน หรือมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือในทางใด ๆ ก็ตาม ในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ  
ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

จากกรณกีลุ่มบุคคลร่วมมอืกับเจ้าหน้าที่ของรฐัลักลอบตดัไม้หวงหา้มซึ่งปลูกไว้
ในเขตพ้ืนที่ส่วนราชการต่าง ๆ แล้วนำเงินที่ได้จากการขายไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการทำลายทรัพยากรของชาติ ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ทางราชการแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการไม่ดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจาก
ทรัพย์สินของทางราชการ หากปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อไปย่อมส่งผลให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างกว้างขวาง กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของ
แผ่นดิน มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันท่วงที เพ่ือจะรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรของชาติ และแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพ้ืนที่ของส่วนราชการทั่วประเทศโดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ ปัญหาการตัดไม้พะยูงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และการลักลอบตัดไม้พะยูง
ซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าและมีราคา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดให้ได้ เพราะถือว่าเป็นการ
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ทำลายทรัพยากรของชาติ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม้มะยูงเท่านั้นที่ถูกลักลอบตัด แต่ยังมีไม้ที่มีค่าและ ราคา 
อีกหลายชนิดในประเทศไทยก็ถูกลักลอบตัดเช่นกัน สร้างความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ  
อย่างมหาศาล ไม้เหล่านี้เป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศ ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกเพ่ือให้สร้างรายได้ 
และให้มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ทั้งระบบเพื่อป้องกัน
การลักลอบตัดไม้ทั่วประเทศ การแก้ไขปัญหาการลักลอบไม้อย่างถูกต้องตรงเป้าหมาย คือ ทำให้วงจร
ตลาดไม้ดำเนินไปอย่างเป็นปกติ ถูกกฎหมาย โดยการจูงใจคนที่เกี่ยวข้องให้หันมาทำอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย รัฐต้องดำเนินนโยบายการบริหารจัดการไม้ให้ถูกต้อง ดำเนินนโยบายด้านภาษีที่ดินให้ถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือจูงใจให้คนปลูกไม้ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมอย่างถูกกฎหมาย 
เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากไม้อย่างยั่งยืน 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว และผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติเป็น
ที่เรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติดังกล่าวไปยังรัฐบาลเพ่ือพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป  

5.11 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมภูมิ ภาคระหว่างฝั่ งอันดามันและอ่าวไทย  โดย  
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

โดยประธานที่ประชุมฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก   
4 ฉบับ มาพิจารณารวมกัน คือ 

1. ญัตติเสนอใหม ่เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพ่ือพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือโครงการ “แลนบริดจ์” 
โดย นายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 

2. ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเชื่อมโยงให้
เป็นส่วนหน่ึงกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic 
Corridor : SEC) โดย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย 
เป็นผู้เสนอ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ 

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา
และติดตามความคุ้มค่าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่และผลกระทบด้านอื่น ๆ ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการ



- 8 - 

 

แลนด์บริดจ์) โดย นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้เสนอ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระ 

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาขอให้รฐับาลพิจารณาศึกษา
ความยั่งยืนของโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย - อันดามัน โดย นายร่มธรรม 
ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ซึง่ยังไม่ได้บรรจุใน
ระเบียบวาระ 

สมาชิกผู้เสนอญัตติแถลงเหตุผลว่า เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล 
การพัฒนาลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงขนส่งระหว่าง อ่าวไทยและทะเลอันดามัน  
(Land Bridge) เป็นการเชื่อมระบบท่อแก๊ส น้ำทะเล น้ำจืด ซึ่งถือเป็นการเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จากจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดระนอง เพ่ือยกระดับท่าเรือสินค้า และดำเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) 
หากโครงการแล้วเสร็จประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาค จะช่วยเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในพ้ืนที่ภาคใต้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกือบ 500,000 ล้านบาท รวมทั้ง
เป็นการเชื่อมโยงในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน อีกทั้งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว จะต้องมีกฎหมายควบคุมและบังคับใช้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทย โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ โครงการแลนด์บริดจ์เป็น
โครงการที่มีประโยชน์เพราะเป็นการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ระนอง เพื่อเป็นศูนย์ทางโลจิสตกิส์  พี่น้องประชาชนจะได้รบัผลประโยชน์อย่างมากมาย เกิดการจ้างงาน
ในพ้ืนที่ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการเดินทางทางเรือ ทั้งนี้ ต้องประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องในพ้ืนที่
เข้าใจเกี่ยวกับการเวนคนืพื้นที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชวีิตความเปน็อยู่ของพี่นอ้งประชาชนในพ้ืนที่ และ
การพัฒนาพ้ืนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จึงจำเป็น  
ต้องมีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างจริงจังอย่างครอบคลุมและรอบด้าน 
เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่กับประเทศชาติ และมี  
ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการลงทุน และต้องมีการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างยุติธรรม 
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เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว และผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติเป็น
ที่เรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 35 คน กำหนดระยะเวลา
พิจารณา 90 วัน 

จากนั้น ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม เวลา 18.43 น. 

ปิดประชุมเวลา 18.43 นาฬิกา 
 
     ******************************************* 
 

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 


